



ข่าวคณะกรรมการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๔ ๒๒๕๓ โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๒๒๕๔ E-mail telecom.cct@gmail.com



วันนี้ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้พิจารณาและติดตามความคืบหน้าของโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C+) โดยเชิญ เลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มาให้ข้อมูล ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป คือ

กสทช. รับผิดชอบจัดให้มีโครงการดังกล่าวในพื้นที่ Zone C+ และพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ดำเนินการเพิ่มเติม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ

๑. TOT ดำเนินการสร้างศูนย์ UZO net ได้ล่าช้า ไม่เสร็จสิ้นตามสัญญา กสทช. จึงได้ยกเลิกสัญญาโครงการดังกล่าวเพื่อจะดำเนินการใหม่

๒. ในส่วนการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง TOT ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ซึ่งได้ระบุในสัญญาไว้แต่ต้น จึงทำให้เกิดปัญหาที่ กสทช. ไม่สามารถตรวจรับงานในส่วนนี้ได้

๓. การแก้ไขปัญหา กสทช. ใช้แนวทางการตรวจรับเฉพาะโครงการที่ดำเนินการถูกต้อง ส่วนที่ผิดระเบียบ ได้ตกลงกับ TOT โดย TOT ไม่ขอคิดค่าวงงานในส่วนที่ผิดสัญญานั้น ซึ่ง กสทช. ก็ไม่สามารถตรวจรับเช่นกัน และขณะนี้ได้ดำเนินการหาข้อตกลงให้เป็นที่ยุติโดยทำหนังสือไปยัง TOT แล้ว

๔. ส่วนในงานที่ไม่ผิดสัญญา กสทช. ได้ทยอยตรวจรับและเปิดให้บริการในบางพื้นที่แล้ว

ทั้งนี้ กสทช. ได้ทำสัญญาให้บริการดังกล่าวกับ TOT โดยแยกเป็นส่วน ๆ คือ การก่อสร้างศูนย์บริการ การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต การเปิดให้บริการ เป็นต้น โดยส่วนไหนที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ก็จะดำเนินการทางกฎหมาย เช่น การยกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายต่อไป ส่วนไหนที่ไม่ผิดสัญญา ก็จะดำเนินการต่อไปตามเดิม ซึ่งคณะกรรมการได้ขอให้ กสทช. เร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ได้ช้อยู่โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการ ไม่ได้มีข้อสรุปใด ๆ ในขณะนี้ แต่กำลังติดตามตรวจสอบ และกำชับให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการสื่อสาร โทรคมนาคม
และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคม

สำนักกรรมการ ๑

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๕๓ นาฬิกา